

7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี เริ่ม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61

ขณะนี้ในช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงที่โรคไขหวัดใหญ่กำลังแพร่ระบาด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคไตสัสมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.ผู้ที่มีโรคอ้วน เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ซึ่งฉีดให้ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 61 นี้

นายแพทย์กิตติพงษ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคไขหวัดใหญ่ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เตรียมวัคซีนไว้จำนวน 3.5 ล้านโดส เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคและแพร่กระจายสู่ผู้อื่น โดยเน้นหนักในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และเด็กเล็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี เพราะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ 6 เท่า ซึ่งวัคซีนตัวดังกล่าว มีการทดสอบว่าปลอดภัยกับหญิงตั้งครรภ์และเด็กแน่นอน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนให้ดูแลสุขภาพ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่เป็นไขหวัด และสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลเมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ราวบนรถโดยสาร หากป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ กรณีมีไข้หากกินยาลดไข้แล้วไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์

สุขภาพดี
เริ่มต้นที่นี่

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

จ.นครราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-4421-2900 ต่อ 125 โทรสาร 0-4421-8018 <http://www.odpc9.org>



สื่อสารความเสี่ยง สคร.เก้า นครราชสีมา Fanpage : ก้าวกับโรคกับ สคร.9



กรมควบคุมโรค กรมคุณธรรม

“ซื่อสัตย์ • เสียสละ • รับผิดชอบ”